



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
6 กุมภาพันธ์ 2563



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ,แนวหน้า,สยามรัฐ,เดลินิวส์, คมชัดลึก,กรุงเทพธุรกิจ,มติชน,ไทยโพสต์,ข่าวสด,เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, เว็บไซต์สนุก, เว็บไซต์สยามรัฐ,ผจก.ออนไลน์,มติชนออนไลน์, เว็บไซต์ไทยรัฐ, เว็บไซต์แนวหน้า, สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น ,thaipbs,nationtv

-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ออกรายการ Government weekly Special ทางเพจไทยคู่ฟ้า วิดีโอคอลคุยกับตัวแทนคนไทยที่กลับจากเมืองอู่ฮั่น ให้กำลังใจและแสดงความยินดีที่ทุกคนได้กลับบ้าน ขอโทษที่ที่ใช้เวลาพอสมควรกว่าจะกลับมาได้ พูดคุยกับอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วย แพทย์รพ.ราชวิถี ผู้หาวิธีรักษาเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก รัฐบาลมีมาตรการที่รอบคอบ ต้องมีการพูดคุยในระดับอาเซียน เรื่องหน้ากากอนามัยได้ให้กระทรวงพาณิชย์ไปตรวจสอบแล้ว

- นพ.สมศักดิ์ อรรถศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ระบุ สถานการณ์ล่าสุดถือว่าอยู่ในเฟสที่ 2 มีการแพร่เชื้อในประเทศ โดย รมว.สร.สั่งการทุกกรมให้ทำงานบูรณาการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ หากจะมีการเสียชีวิตก็จะอยู่ที่ความรุนแรงของโรคและตัวผู้ป่วยเอง ได้จัดอบรมหมอ พยาบาล และปรับแนวทางการปฏิบัติตามการประกาศขององค์การอนามัยโลก แนะนำป้องกันโดยใช้หลัก 3 อ. 2 ส. คือออกกำลังกาย ทานอาหารครบ 5 หมู่ อย่าเครียด ส่วน 2 ส.ห่างไกลสุราและยาเสพติด รวมถึงการกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และใส่หน้ากากฯ

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สร. พร้อมด้วย ประธานสภาหอการค้าฯ และนายกสมาคมวิทยาลัยการค้ำ ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดสธ. จัดรณรงค์สร้างเกราะป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ให้ความรู้ ให้คำแนะนำ และสอนวิธีล้างมือให้สะอาด แจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การป้องกันตนเอง ให้ใช้หลัก กินร้อน ใช้ช้อนกลาง ล้างมือ ไม่ว่าจะเป็ลล้างด้วยน้ำเปล่า สบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ รวมถึงใส่หน้ากากอนามัย ออกกำลังกาย เพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน ส่วน หน้ากากอนามัยแบบธรรมดา (สีเขียว) สามารถป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาได้ ไม่จำเป็นต้องไปใช้ N 95

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สร. ชี้แจงที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ระบบคัดกรองนักท่องเที่ยวของไทยมีความเข้มงวด เนื่องจากได้บูรณาการหน่วยงานต่างๆ เพื่อร่วมกันตรวจคัดกรอง โดยเริ่มตั้งแต่สนามบิน หากพบอาการ จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ในระดับที่ชัดเจน จะถูกส่งตัวไปรพ.ทันที ส่วนระยะไม่แสดงอาการ จะมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ยืนยันว่ามาตรการคัดกรองของไทยมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานสากล

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สร. ให้อภ.-ออย. เร่งผลิต-จัดหาเพิ่ม "เจลล้างมือ-หน้ากากอนามัย" หากหาซื้อไม่ได้หรือมีราคาแพง ให้มาซื้อที่อภ. ด้านกรมควบคุมโรคแนะนำหากยังไม่มีอาการป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ใช้หน้ากากอนามัยแบบผ้าเพื่อป้องกันการติดเชื้อได้

-นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อขณะนั้นนอนในรพ. 16 ราย กลับบ้านแล้ว 9 ราย รวมสะสม 25 ราย กรณีคนขับรถบัส อายุ 70 ปี ที่ป่วยเป็นวัณโรคด้วยอาการดีขึ้น แพทย์ดูแลใกล้ชิด เน้นรักษาวัณโรคเพราะไม่สามารถใช้ยาต้านไวรัสพร้อมกันได้ ได้ประสานขอข้อมูลกับฟิลิปปินส์,จีน, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้ หลังพบว่าผู้ป่วยเดินทางมาก่อนติดเชื้อ เพื่อพิสูจน์ทราบว่าการติดเชื้อเกิดขึ้นได้อย่างไร ปลัดสร.สั่งอภ. และ อ.ย.เร่งผลิตเจลล้างมือและจัดหาหน้ากากอนามัยทางการแพทย์จากผู้ผลิต กระจายลงป้ร้านค้าอภ.

-นพ.สมศักดิ์ อรรถศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงสามภรรยาชาวไทยติดเชื้อ หลังกลับจากเที่ยวที่ญี่ปุ่นว่า ภรรยาภรรยาที่ รพ.ราชวิถี ส่วนสามีรักษาที่สถาบันบำราศนราดูร ภรรยามีอาการปอดอักเสบเล็กน้อย การให้สูตรยาพร้อมยาต้านไวรัสเอชไอวี และยาต้านไข้หวัดใหญ่นั้น ให้ 3 ราย คือคนจีนที่มีอาการรุนแรง ให้ผลดีขึ้น คนจีนอีกรายได้รับไปแล้วแพทย์รักษาไข้หวัดใหญ่จึงหยุดไป และอีกรายหญิงชาวไทยคนนี้ ให้ยาโอเซลทามิเวียร์โดสปกติ ต่างจากรายที่อาการรุนแรงที่ได้ดื่บเปิลโดส รองผอ.สถาบันบำราศนราดูร กล่าวว่า ในรายของสามี รักษาตามอาการ และไม่ได้ให้ยา เพราะเคยได้รับโอเซลทามิเวียร์จาก ร.พ.อื่นมาแล้ว และครบโดสแล้วจึง อาการทางคลินิกดี กำลังติดตามผลแล็บอยู่

-วันนี้ (6 ก.พ.) สร.และก.พาณิชย์ จะประชุมหารือกันเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาขาดแคลน ขอความร่วมมือร้านขายยาและร้านค้าที่จำหน่าย ป้องกันการกักตุนสินค้า แนะนำหน้ากากผ้าใช้สำหรับคนที่ไม่ป่วย สามารถซักกลับมาใช้ซ้ำได้ หน้ากากอนามัยทางการแพทย์(สีเขียว)สำหรับคนป่วย และ หน้ากากN95สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สร. แถลงข่าว แท้กซีที่ติดเชื้อรายแรกในประเทศ หายป่วยแล้วแพทย์ให้กลับบ้านได้ ยอดผู้ติดเชื้อคงที่ที่ 25 คน รักษาหายแล้ว 9 คน ยังอยู่รพ. 16 คน อาการดีขึ้นทุกคน

-รมช.สร. เผยผู้เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรคที่ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 4 ราย จากเที่ยวบินกลับจากอู่ฮั่น ไม่มีไข้ 3 คนผลการเอ็กซเรย์ปอดผิดปกติ อีก1 คน ท้องเสีย รอปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการหาเชื้อที่ห้องปฏิบัติการที่ศูนย์

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี สำหรับนักบินและลูกเรือสวมชุดป้องกันขณะทำการบินไปรับ และขณะนี้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ตามเดิมแล้ว สายการบินแอร์เอเชียทำความสะอาดเครื่องบินแอร์บัส เอ 320 นีโอ ที่นำคนไทยกลับจากเมืองอู่ฮั่น โดยพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อที่มีมาตรฐานสูงสุด</p> <p>-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รว.สธ. เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 มีแพทย์ พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุขเข้าร่วมประชุม เพื่อให้สามารถวินิจฉัยโรค ดูแลรักษาผู้ป่วยได้รวดเร็ว มอบกรมการแพทย์เป็นแกนหลักประชุมเตรียมการด้านการรักษาให้สถานพยาบาลทุกแห่งใช้แนวทางปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษาและป้องกันการติดเชื้อในรพ. ตามหลัก WHO คือ รู้เร็ว วินิจฉัยโรคเร็ว รักษาเร็วและควบคุมโรคเร็ว</p> <p>-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รพ.สธ. และ อธิบดีกรมสบส. ลงพื้นที่ที่ห้างฯ เช่นทรัลเวิลด์ แจกหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ รมรงค์ล้างมือ 7 ขั้นตอน</p> <p>-นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. เตือนอย่าหลงเชื่อโฆษณาขายยาต้านโลปีนาเวียร์ ริโทนาเวียร์ และ โอเซลทามิเวียร์ ผ่านอินเทอร์เน็ต เพราะการใช้ยาดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ การซื้อมาใช้เองอาจทำให้เกิดเชื้อดื้อยา ที่สำคัญกฎหมายไม่อนุญาตให้จำหน่ายยาผ่านอินเทอร์เน็ต เสี่ยงได้รับไม่มีคุณภาพหรือยาปลอม</p> <p>-กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยแพร่ภาพอินโฟกราฟฟิก การทำหน้ากากอนามัยผ้าด้วยตนเอง 4 ขั้นตอนง่ายๆ</p> <p>-กรมอนามัย แนะนำวิธีการใส่และทิ้งหน้ากากอนามัยถูกวิธี ย้ำ ต้องล้างมือทุกครั้งก่อนใส่และหลังทิ้ง</p>	
<p>การดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน,ข่าวสด,เว็บไซต์บางกอกบิซนิวส์</p> <p>-เพจ"ไทยคู่ฟ้า"แจ้งข่าวเชื้อไวรัสใช้หวัดนกผสมกับไวรัสโคโรนากลายเป็นไวรัสชนิดใหม่ที่เชื่อแรงกว่าเดิมไม่เป็นความจริง ซึ่งทั้งสองชนิดอยู่คนละตระกูล ลักษณะสารพันธุกรรมต่างกัน ไม่สามารถผสมพันธุ์กันได้</p> <p>-รพ.อาภากรเกียรติวงศ์เตรียมความพร้อมพร้อมดูแลคนไทยอพยพจากอู่ฮั่นใช้อาคารรับรองฐานทัพเรือสัตหีบเป็นสถานที่เฝ้าติดตามอาการจำนวน14วัน ขอให้ประชาชนในพื้นที่อย่าตื่นตระหนกเพราะบุคคลเหล่านี้ไม่ใช่ผู้ป่วยเป็นบุคคลที่รัฐบาลให้ความช่วยเหลือซึ่งขั้นตอนต่างๆเป็นไปด้วยหลักสากลที่มีแผนรองรับการคัดกรองผู้โดยสารเข้า-ออกระหว่างประเทศด้านสาธารณสุขเป็นอย่างดีและไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่แน่นอน</p> <p>-ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อมาตรการตรวจคัดกรองผู้โดยสารขาออก เส้นทาง จีน ฮองกง มาเก๊า และ ไต้หวัน ติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกน และเครื่องวัดอุณหภูมิที่หน้าฝาก และ ทางหู จัดเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ จากกรมควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขคัดกรองผู้โดยสารขาออก จำนวน 4 จุด</p> <p>-ไล่อันแอร์อินดีรับคนไทยกลับจากจีน โดยต้องเป็นคนไทยที่มีพาสปอร์ตที่อยู่ที่เมืองจีน และมีความต้องการจะกลับประเทศ แจ้งความจำนงล่วงหน้า 24 ชม. วันที่ 5 ก.พ. มีผู้แจ้งต้องการกลับ 10 กว่าคน</p> <p>-นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรพ.กลาโหม สั่งการให้ก.พาณิชย์และก.สาธารณสุขลงพื้นที่ติดตามข้อเท็จจริงกรณีหน้ากากอนามัยขาดตลาด พร้อมกำชับให้มาตรการแก้ไขปัญหา แจ้งร้องเรียนสายด่วน 1569</p> <p>-กรมการค้าภายในเตรียมจัดสรรหน้ากากอนามัย กระจายลงไปที่ร้านค้าธงฟ้าทั่วประเทศ เริ่ม 6 ก.พ.63 มีประชาชนร้องเรียนเรื่องหน้ากากอนามัยผ่านสายด่วน 1596 จำนวน 1,022 ราย ประกอบด้วยเรื่อง ไม่สามารถหาซื้อได้ และ ราคาแพง</p> <p>-อธิบดีกรมปศุสัตว์ ระบุ ไทยไม่เคยพบโรคติดต่อที่มีค้างคาวเป็นพาหะในปศุสัตว์ ยันเฝ้าระวัง ป้องกันโรคบริเวณที่เป็นแหล่งอาศัยของค้างคาวตลอดเวลา ย้ำเกษตรกรไม่ต้องเป็นกังวล เตรียมห้องปฏิบัติไว้พร้อมกรณีพบสัตว์มีอาการต้องสงสัย ตรวจสอบเชื้อได้อย่างแม่นยำ</p>	
<p>สถานการณ์ในต่างประเทศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์,มติชน,ผจก.รายวัน,ไทยโพสต์,กรุงเทพธุรกิจ,js.100, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก,ไทยรัฐออนไลน์,thaipbs,bangkokbiznews</p> <p>-เสนอข่าว จีนพบทารกเกิดใหม่ 30 ชม.ติดเชื้อจากมารดา ท่ามกลางความวิตกว่า การแพร่ระบาดสามารถถ่ายทอดจากแม่สู่ลูก แนะนำหญิงท้องเฝ้าระวัง ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าอาจติดเชื้อขณะตั้งครรภ์ หรืออาจติดเชื้อขณะคลอด หรือติดเชื้อทันทีหลังคลอด</p> <p>-กระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์ พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เพิ่มขึ้น 4 ราย หนึ่งในนั้นเป็นทารกอายุ 6 เดือน</p> <p>-WHO กำลังสอบสวน หลังมีข่าวว่าชาวมาเลเซียและเกาหลีใต้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาฯ หลังจากไปประชุมที่สิงคโปร์ ขณะนี้ยังไม่มียุทธศาสตร์ที่แสดงถึงการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ยกย่องมาตรการเข้มข้นของจีน เชื่อมมีโอกาสยุติการระบาด ผิดกับประเทศร่ำรวยบางแห่งที่ไม่ยอมแบ่งปันข้อมูลไวรัส</p> <p>-กัวเตมา กาแล ผู้แทนองค์การอนามัยโลกในจีน แถลงว่า อัตราการเสียชีวิตของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ต่ำกว่าที่คิดไว้ โดยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 2 แม้ว่าจะระบาดเร็วกว่าโรคซาร์ส เมื่อปี 46</p> <p>-สายการบินมากกว่า 20 ราย ได้ออกมาตรการระงับหรือลดเที่ยวบินไปยัง หรือออกจากประเทศจีน แต่นักกระบาดวิทยาขององค์การอนามัย ได้ออกมาชี้ว่า มาตรการเช่นนี้ไม่ได้ประกันว่า จะสกัดการแพร่กระจายเชื้อไปยังดินแดนของประเทศอื่นๆ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- สถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งของจีน รายงานว่า นักวิจัย มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง ค้นพบยารักษาไวรัสได้อย่างได้ผล ในขณะที่สกายนิวส์ของอังกฤษ ระบุว่าพวกนักวิจัยมีความก้าวหน้าครั้งสำคัญในการพัฒนาวัคซีนตัวหนึ่ง ซึ่ง ทาริค จาซาเรวิก โฆษกขององค์การอนามัยโลกบอกว่า "ยังไม่รู้เกี่ยวกับวิธีการรักษา 2019-nCoV(ไวรัส) ที่ได้ผล และองค์การอนามัยโลกได้แนะนำเปิดลงทะเบียนเข้าร่วมการทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมเพื่อทดสอบประสิทธิผลและความปลอดภัย"</p> <p>- คณะนักวิทยาศาสตร์จีนตรวจพบความสามารถในการกลายพันธุ์ของในไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการแพร่ระบาดระหว่างสมาชิก ภายในครอบครัวและอาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดในหมู่คนจำนวนมาก</p> <p>- พลเมืองมาเลเซีย 2คน จากจำนวน 107 คนที่อพยพจากอุซัน ด้วยเที่ยวบินพิเศษติดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ เป็นชายวัย 45 ปีและลูกชายอายุ 9 ปีถูกนำไปแยกห้องรักษาที่รพ. อาคารทรงตัว ทั้งสองคนไม่มีอาการป่วยในช่วงที่เดินทางถึงกรุงกัวลาลัมเปอร์ แต่ผลตรวจต่อมาบ่งชี้ว่าติดไวรัส ส่วนอีก 2 รายซึ่งในตอนแรกป่วยหลังเดินทางกลับถึงมาเลเซีย ถูกนำตัวส่งยังรพ.แต่ผลตรวจต่อมาพบว่าไม่ได้ติดเชื้อ</p> <p>รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลก</p> <p>- จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาทั่วโลก อยู่ที่ 27,648 ราย อยู่ในจีน 27,405 คน ขณะที่ผู้เสียชีวิตทั้งหมดเพิ่มเป็น 564 รายแล้ว เกือบทั้งหมดอยู่ในจีน มี 1 รายเสียชีวิตที่ฟิลิปปินส์ และอีก 1 รายที่ยองกง ส่วนในประเทศต่างๆ ประกอบด้วย ไทยติดเชื้อ 25 คน สิงคโปร์ 24 คน ญี่ปุ่น 22 คน ฮองกง 21 คน เกาหลีใต้ 19 คน ออสเตรเลีย 13 คน เยอรมนี มาเลเซีย และ สหรัฐ ประเทศละ 12 คน และไต้หวัน 11 คน มาเก๊า 10 คน เวียดนาม 8 คน ฝรั่งเศส 6 คน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 5 คน แคนาดา 4 คน อินเดีย 3 คน อิตาลี รัสเซีย ฟิลิปปินส์ และอังกฤษ ที่ละ 2 คน เนปาล กัมพูชา เบลเยียม สเปน ฟินแลนด์ สวีเดน และศรีลังกา ที่ละ 1 คน</p> <p>- ญี่ปุ่นพบคนบนเรือสำราญ 10 รายที่ถูกกักกันโรคอยู่นอกชายฝั่งเมืองท่าโยโกฮาม่า ติดเชื้อไวรัสโคโรนาและถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลแล้ว</p> <p>- เวียดนาม พบผู้ป่วยติดเชื้อ 10 คน ในจำนวนนี้ 3 คน ไม่เคยมีประวัติเดินทางไปประเทศจีน</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : ทวิตเตอร์</p> <p>- เสนอบทความ ผู้ใช้งานทวิตเตอร์ โปสต์ว่า ร้านขายของเครื่องสำอางกรรม ลือลั่นค้าไว้ขายเองไม่ปล่อยให้สาขาอื่น</p>	
<p>บทความ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์ คอลัมน์ ก๊อชชิปการเมือง</p> <p>- เสนอบทความ กล่าวถึง รมว.สธ.ที่ทำงานหนักในฐานะประธาน คกก.อำนวยการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ ตั้งแต่เข้ายึดตึกทุกวัน ต้องอัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์ และลงพื้นที่ดูแลสุขภาพประชาชน กลับมาที่บ้านต้องมาไลฟ์สดลงเฟซบุ๊กส่วนตัวสลับข่าวลือต่าง ๆ สู้กับเฟคนิวส์ และยังต้องเข้าประชุมสภาทุกครั้ง แต่โชคยังดีที่รอดการถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ ยังไงก็อย่าลืมนดูแลสุขภาพด้วย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ, คมชัดลึก</p> <p>- เสนอบทความ สธ.แถลงข่าวคนขับแท็กซี่ ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในไทยรายแรกหายดีแล้ว เขาได้ฝากเตือนคนขับแท็กซี่ รถสาธารณะให้ดูแลตนเอง ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย หากเห็นผู้โดยสารที่ดูป่วย ให้ยื่นหน้ากากให้ จะเป็นการดีต่อทั้ง 2 ฝ่าย ขอขอบคุณทีมแพทย์ โรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ช่วยเหลือดูแลจนหายป่วย ได้รับการให้กำลังใจจากผอ.สถาบันบำราศฯ และยังกล่าวว่า ปกติในครอบครัวแม้เป็นหวัดเพียงเล็กน้อย ก็จะแยกของใช้กันทันที แยกช้อน แก้ว และมั่นใจว่าเมื่อหายป่วยจะไม่แพร่เชื้อให้คนนอกบ้านแน่นอน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์ คอลัมน์ เกษมราษฎร์ : มองผ่าน</p> <p>- เสนอบทความ กล่าวถึง กระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการตั้งกองอำนวยการเพื่อบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประสานงานในการอพยพคนด้วยอากาศยาน ภายใต้ชื่อ "กองอำนวยการร่วมการบริหารงานในสถานการณ์ภาวะวิกฤติประจำพื้นที่สัดหีบ มีศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การนำคนไทยกลับสู่มาตุภูมิกรณีไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ระหว่าง 4-28 ก.พ.63 ตั้งอยู่ที่สโมสรนายทหารสัญญาบัตร รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ อ.สัดหีบ จ.ชลบุรี โดยมี พล.ร.ท.เกลิงศักดิ์ ศิริสวัสดิ์ เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ หน้าที่หลักคืออำนวยการ ดำเนินการตามแผนให้บรรลุเป้าหมาย จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประสานกับสื่อไทยและต่างประเทศ โดยมีกรมกิจการพลเรือนทหารเรือเป็นแกนหลักผ่านแอปพลิเคชันไลน์กลุ่มเพื่อส่งข่าวสาร นัดหมาย เผยแพร่ข้อมูล ภาพเหตุการณ์ มีการจัดตั้งเฟลสเซ็นเตอร์เพื่อเป็นจุดศูนย์รวมการทำงานของสื่อมวลชน รวมไปถึงการแถลงข่าวของโฆษก และทีมเจ้าหน้าที่ 2 ครั้ง เพื่อสื่อสารกับสังคมว่าได้ปฏิบัติงานเรื่องใดไปบ้าง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด คอลัมน์ ข่าวข้นคนไข้</p> <p>- เสนอบทความ การแพทย์-สาธารณสุขไทยเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์รับมือโรคระบาดร้ายแรง ถ้ารัฐบาลรู้จักบริหารงาน จะยิ่งส่งเสริมทีมทำงานให้ผ่านวิกฤตไปได้ เหมือนกรณีวิกฤตไข้หวัดนก-โรคซาร์ส-โรคเมอร์ส จนได้รับคำชื่นชมเชื่อถือจากนานาประเทศ ด้านฝ่ายเกี่ยวข้องอื่น ๆ โดยเฉพาะเรื่องหน้ากากอนามัย ขาดตลาดและราคาแพง สะท้อนการทำงานบนหอคอย ส่วนกรณีรพ.สธ. ยกเลิกไม่ได้ไปรับคนไทยจากอุซัน เป็นเรื่องการติดต่อประสาน ทำให้ระดับรัฐมนตรีถูกทางการเงินเบรกไม่ต้องมา</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เพราะเพิ่มภาระต้อนรับดูแล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวหุ้น คอลัมน์ พาราสาвањеดี</p> <p>-กล่าวถึง คนไทย 138 คนที่กลับมาจากเมืองอู่ฮั่น ต้องอยู่ในการเฝ้าระวังภายใต้การดูแลของทีมแพทย์จากสธ. 14 วัน โดยใช้พื้นที่ของกองทัพเรือที่สัตหีบ ต้องยกนิ้วให้กับการเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง แต่ยังคงสถานการณ์การระบาดภายในประเทศ ไม่มีใครกล้าการันตีเพียงแต่บอกได้ว่าพยายามตีกรอบให้อยู่ในวงจำกัดมาตรการที่วางไว้อย่างเข้มข้นขนาดบางรายไม่ได้ใกล้ชิดสัมผัสต้นตอแหล่งระบาดยังไปรับเชื้อมาได้ หมายความว่า โอกาสของการแพร่เชื้อและการรับเชื้อเป็นไปได้ง่าย จะอาศัยมาตรการภาครัฐอย่างเดียวยังคงไม่พอ ภาคประชาชนต้องใส่ใจดูแลตัวเองและร่วมกันสอดส่องในชุมชนสังคมที่ตัวเองอยู่ด้วย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์</p> <p>-เสนอบทความของ นพ.พิเชฐ บัญญัติ แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวถึงความน่าเชื่อถือของผลตรวจแล็บไวรัสอู่ฮั่นของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่าการตรวจวิเคราะห์เชื้อไวรัสโคโรนาฯ 2019 เป็นการตรวจหาสายรหัสพันธุกรรมที่จำเพาะ ด้วยวิธี In-house method: Real time: RT-PCR พัฒนาโดยทีมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข มีความไว และความจำเพาะ 100 เปอร์เซ็นต์ เรียกได้ว่า ชัวร์ สำหรับเทคนิคการตรวจทางห้องปฏิบัติการ แต่ต้องเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจมาตรวจอย่างมีคุณภาพด้วย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ฐานเศรษฐกิจ</p> <p>-เสนอบทความเกี่ยวกับความสามารถของแพทย์ไทย Global Health Index ดัชนีชี้วัดความมั่นคงทางสาธารณสุขทั่วโลกเกี่ยวกับมาตรการที่จะใช้รับมือในสถานการณ์โรคระบาดร้ายแรง ซึ่งประเทศไทยติดอันดับ 6 จาก 195 ประเทศทั่วโลก โดยแพทย์ไทยได้รับการยอมรับในระดับสากลที่ทีมแพทย์จาก รพ.ราชวิถี ค้นพบสูตรยาที่ใช้รักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาฯ จนหายป่วยกลับบ้านได้ โดยยาที่ใช้เป็นยามาตรฐานที่ใช้อยู่แล้ว ยาต้านไวรัสเอดส์ขององค์การเภสัชกรรม “ทามิฟลู” แต่ใช้ขนาดที่สูง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์ คอลัมน์ สังคมโลก, ประชาชาติธุรกิจ คอลัมน์ สามัญสำนึก</p> <p>-เสนอบทความเกี่ยวกับผลกระทบจากวิกฤตด้านสาธารณสุขทำให้ทางการเงินสั่งระงับการเดินทางท่องเที่ยวและยังแนะนำให้คนเงินหลีกเลี่ยงการเดินทางไปต่างประเทศ ของ นทท.จีน ซึ่งถือว่าเป็นผู้ใช้จ่ายเงินมากที่สุดในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวเมื่อเทียบกับชาติอื่น โดยเป้าหมาย นทท.จีน เช่น ฮองกง มาเก๊า ไต้หวัน ไทย เกาหลีใต้ เวียดนาม ฝรั่งเศส และเยอรมนี ส่งผลกระทบภาคการท่องเที่ยวจาก นทท.ชาติอื่นทั่วโลกพากันชะลอการเดินทางท่องเที่ยวเพราะผวาไวรัส</p> <p>ใช้หัวข้อใหญ่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด, เว็บไซต์คมชัดลึก</p> <p>-เสนอข่าว โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จ.นครปฐม ประกาศหยุดการเรียนการสอน เนื่องจากได้ตรวจพบว่ามีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A และสายพันธุ์ B จำนวนมาก เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค ด้านผู้บริหารโรงเรียนพร้อมด้วย นายสมบัติ ชูเถื่อน ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสนพร้อมคณะร่วมประชุมขั้นตอนการควบคุมโรคติดต่อภายในโรงเรียน ชี้แจงบุคลากรเพื่อดำเนินการร่วมกันทุกฝ่ายถึงขั้นตอนการทำความสะอาดเพื่อควบคุมโรค เช่น ล้างเครื่องปรับอากาศและพัดลมฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดโต๊ะเก้าอี้ ลิ้นชัก ชั้นวางของ ประตู หน้าต่าง ผ้าม่านพร้อมทั้งลงน้ำยาฆ่าเชื้อ ประชาสัมพันธ์ให้รับส่งนักเรียนทำความสะอาดภายในรถตู้และให้นักเรียนทุกคนสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันโรค ในวันเปิดเรียน ติดตามผลอาการของผู้ป่วย สอบถามถึงอาการหากพบว่ยังไม่ดีขึ้นก็ให้พบแพทย์และพักรักษาอาการตามที่แพทย์สั่งอยู่ที่บ้านจนกว่าจะหายดี</p>	
<p>ฝุ่น PM2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่กทม. และปริมณฑล 56 สถานี พบค่าฝุ่นอยู่ระหว่าง 28-54 มคก./ลบ.ม. ภาพรวมมีแนวโน้มลดลงเกือบทุกพื้นที่ มีพื้นที่สีส้ม 4 สถานี ได้แก่ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม, ริมถนนลาดพร้าว ซ.ลาดพร้าว95 เขตวังทองหลาง, ริมถนนนวมินทร์ แยกบางกะปิ เขตบางกะปิ, แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่</p> <p>ขณะที่ภาคเหนือ ฝุ่น PM2.5 ตรวจพบค่าระหว่าง 23-62 มคก./ลบ.ม. คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีมากถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 5 สถานี เกินมาตรฐานที่บริเวณ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด ตาก, ต.ในเวียง อ.เมือง น่าน, ต.บ้านต๋อม อ.เมือง พะเยา, ต.พระบาท อ.เมือง ลำปาง, ต.นาจักร อ.เมืองแพร่</p>	-
<p>กระบวนการยุติธรรม ด้านคดีเด็ก เยาวชน และครอบครัว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : สยามรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุภุม ภาณุจันทิมาย ปลัด สธ. และนายสรวิศ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ลงนามความร่วมมือเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินกระบวนการยุติธรรม ด้านคดีเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข โดยสธ.จะสนับสนุนภารกิจของศาลยุติธรรมในการใช้อำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทางสาธารณสุข ช่วย</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>กระบวนการยุติธรรมด้านคดี เด็ก เยาวชน และครอบครัว มีประสิทธิภาพ บุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีที่อาจมีปัญหาได้รับความคุ้มครอง และการวินิจฉัยชี้ขาดคดีของศาลเป็นไปโดยเที่ยงธรรมยิ่งขึ้น</p>	
<p>โครงการราชทัณฑ์ปันสุข สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ -เสนอข่าว นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผวจ.กาญจนบุรี ประธานพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำภายใต้โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยมี นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นพ.สสจ.กาญจนบุรี พร้อม ผบ.เรือนจำ จ.กาญจนบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม สื่อที่นำเสนอ : กรมประชาสัมพันธ์ -เสนอข่าว สสจ.ชัยภูมิ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำระหว่างหน่วยงานสังกัด สธ. กับหน่วยงานสังกัดกรมราชทัณฑ์ จ.ชัยภูมิ โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผวจ.ชัยภูมิ เป็นประธาน -นายสุธี ทองแย้ม ผวจ.อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จ.อำนาจเจริญ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการวางแผนงานโครงการฯ และการเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมเรือนจำจากผู้ตรวจราชการ สธ. ในวันที่ 12 ก.พ. 63 ณ เรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญและ รพ.อำนาจเจริญ</p>	
<p>พัฒนาสมรรถนะห้องปฏิบัติการ สื่อที่นำเสนอ : มติชน -เสนอข่าว นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทย์ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะห้องปฏิบัติการเครือข่ายและระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ” เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการตรวจวินิจฉัยเชื้อดื้อยาของห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก เพิ่มความเชื่อมั่นให้แพทย์นำข้อมูลไปใช้วางแผนการรักษาโรค และสนับสนุนการป้องกันและควบคุมเชื้อดื้อยา เพื่อลดการป่วยตายจากการดื้อยา</p>	
<p>การป้องกันเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด, เว็บไซต์ mthai, เว็บไซต์ bluechipthai, เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ -เสนอข่าว นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุ การมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่มีเชื้อเอชไอวี (ที่กินยาต้านไวรัสจนสามารถกดเชื้อได้แล้วและตรวจไม่พบเชื้อ) โดยไม่ป้องกันแต่ไม่มีการถ่ายทอดเชื้อไปยังคู่นอน หรือ U=U เป็นการวิจัยและศึกษาในคูรักรักที่มีผลเลือดต่ำกว่า 1,000 คู่จากหลายประเทศทั่วโลก แล้วผลสรุปออกมาว่าไม่มีใครติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งคนที่ติดเชื้อเอชไอวีต้องกินยาต่อเนื่องสม่ำเสมอ และตรวจวัดปริมาณไวรัสในเลือดเป็นประจำด้วย อย่างไรก็ตาม การป้องกันที่ดียิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพที่สุด ควรใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์ เพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ รวมทั้งไวรัสตับอักเสบบีและซี พร้อมแนะวิธีการใช้ถุงยางอนามัยให้ถูกต้องและปลอดภัยด้วย 4 ขั้นตอนง่ายๆ คือ 1.เลือก ให้ถูกไซส์ และมีเครื่องหมาย ออย. 2.เก็บ ให้ถูกวิธี ไม่ควรเก็บในที่ที่มีความชื้นสูง อากาศร้อน 3.ใช้ ให้ถูกวิธี และ 4.ทิ้ง ให้ปลอดภัย</p>	
<p>โครงการทูปิ่นมเบอร์วัน สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด - เสนอข่าว ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแกนนำ สร้างและพัฒนาเครือข่ายอำเภอ TO BE NUMBER ONE ที่ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อพัฒนาแกนนำและพัฒนาอำเภอ TO BE NUMBER ONE ให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานได้ตรงเป้าหมาย คือการส่งเสริมเยาวชนเก่งและดี ให้เด็กและเยาวชน ประชาชนให้ห่างไกลยาเสพติด ทั้งนี้ กรมสุขภาพจิตเป็นแม่งานในโครงการทูปิ่นมเบอร์วัน กำหนดให้ดำเนินงานอำเภอ TO BE NUMBER ONE ขึ้นในปี 62 และจัดประกวดในประเภท อำเภอทูปิ่นมเบอร์วันในปี63</p>	
<p>ไขหวัดใหญ่ ชนิด A/H1N1 สื่อที่นำเสนอ : มติชน ,แนวหน้า - เสนอข่าว นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เผยว่า ข่าวลือได้หวั่นมีการระบาดของไขหวัดหมู นั้น ไม่เป็นความจริงและไม่เกี่ยวข้องกับหมูในประเทศไทย ยืนยันเนื้อสัตว์ของไทยได้มาตรฐานสากล มีความปลอดภัยสูง ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก กรมควบคุมโรคได้หวั่นชี้แจงข้อเท็จจริงว่าเป็นเพียงการรายงานสถานการณ์การเกิดโรคไขหวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ชนิด A/H1N1 ซึ่งเป็นไขหวัดใหญ่ตามฤดูกาลที่ คำว่า ไขหวัดหมูเป็นคำที่ WHO ใช้เรียกไขหวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ที่ระบาดในปี 2009 และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องแล้ว - สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ออกแถลงการณ์ ชี้แจงว่าที่มีผู้เสียชีวิต 56 คน เป็นการแพร่ระบาดของเชื้อไขหวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด A/H1N1 เป็นไขหวัดตามฤดูกาลผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว และ สถานการณ์ไม่น่าห่วงโดยชาวไทยยังสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้ตามปกติ</p>	
<p>โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ - เสนอข่าว นพ.พัลลภ ยอดศิริจินดา นพ.สสจ.ชัยนาท เปิดเผยว่า ในเทศกาลวันวาเลนไทน์ กลุ่มวัยรุ่นมักนัดเที่ยวด้วยกันทำ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ให้เสี่ยงในการมีเพศสัมพันธ์ อาจไม่รู้จักระวังป้องกันและ ทำให้เกิดปัญหาตามมา เช่น การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อาจเป็นเหตุให้ติดเชื้อเอดส์ หากมีเพศสัมพันธ์ต้องตระหนักถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องใช้ถุงยางอนามัย ในส่วนของสาธารณสุขมีการให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา โดยอธิบายให้เข้าใจสภาวะอารมณ์และความต้องการทางเพศ ความรู้จักยับยั้งชั่งใจและการเตรียมรับกับปัญหาที่จะตามมาจากความเปลี่ยนแปลงของร่างกาย</p>	

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

